

LĐLĐ TP. HÀ NỘI:

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp với nhiều chủng mới có tốc độ lây nhiễm cao, tập trung vào các KCN lớn, LĐLĐ TP. Hà Nội đã kịp thời thành lập "Tổ An toàn Covid-19 trong doanh nghiệp và tập trung triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; nắm chắc tình hình quan hệ lao động để ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

PHƯƠNG UYÊN



Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng quà cho công nhân môi trường thuộc Công ty Minh Quán.

Thành lập "Tổ An toàn Covid-19" trong doanh nghiệp

Theo nhận định của Bộ Y tế, đợt dịch thứ 4 này có những diễn biến phức tạp, thời gian có thể sẽ kéo dài hơn đợt dịch trước đây. Để chung sức cùng cả nước chống dịch, Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Hà Nội đã huy động sức mạnh, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp ban hành văn bản chỉ đạo thành lập và hướng dẫn hoạt động "Tổ An toàn Covid-19" trong doanh nghiệp.

Kết quả, sau hơn một tháng triển khai, đến nay đã có 11.151 "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp được thành lập với 49.440 người tham gia. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, "Tổ An toàn Covid-19" đã giúp NLĐ và người sử dụng lao động tăng cường ý thức phòng dịch, chủ động và triển khai tốt các hoạt động phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh trong doanh nghiệp; đồng thời, qua các "Tổ An toàn Covid-19", công tác thông tin, báo cáo của doanh nghiệp được kịp thời, đầy đủ, góp phần giúp các cơ quan chức năng có biện pháp, kế hoạch chỉ đạo phòng, chống dịch chính xác, hiệu quả.

Với kịch bản chi tiết, quyết liệt, cách thức triển khai khẩn trương, nghiêm túc, mang sắc thái riêng của tổ chức Công đoàn, mô hình "Tổ An toàn Covid-19" đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có đông NLĐ, nhiều bộ phận, phân xưởng, tổ đội, hoặc nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, đông NLĐ như

trong các KCN, trong các tòa nhà cao tầng... Đặc biệt, việc thành lập các "Tổ An toàn Covid-19" tại những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn là tiền đề thuận lợi để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại những đơn vị này.

Rõ ràng, việc thành lập các "Tổ An toàn Covid-19" bước đầu đã mang lại hiệu quả và được người sử dụng lao động ủng hộ. Đó cũng chính là mô hình sáng tạo được Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội ghi nhận. Từ Hà Nội, LĐLĐ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã áp dụng, triển khai.

Nắm chắc tình hình để ổn định quan hệ lao động

Song song với việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, các cấp công đoàn thủ đô đã chi từ ngân sách công đoàn, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng dịch, ủng hộ quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch của thành phố với tổng số tiền hơn 65 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để ổn định quan hệ lao động, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tốt hơn nữa, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của LĐLĐ thành phố, để nắm bắt tình hình và triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đưa ra các giải pháp, cùng nhau bàn để tiếp tục triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống



Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19.



Công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam luôn được đảm bảo ngay trong từng bữa ăn.

dịch Covid-19 LĐLĐ thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp công đoàn thủ đô tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp; đồng thời tập trung triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là những trường hợp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nắm chắc tình hình quan hệ lao động để ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

"Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tôi đề nghị các cấp công đoàn thủ đô bên

cạnh việc tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; chăm lo đời sống cho NLĐ; ổn định quan hệ lao động thì cần đẩy mạnh tuyên truyền để CNVCLĐ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh", ông Phi Thường nhấn mạnh. □